
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 

ครั้งที 2 /2562 วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2563 

สรุปได้ดังนี้ 

 1. ผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาปี 2562 คือ นางสาวกมลชนก  ลาภทวี จากสาขาการแพทย์

แผนไทย  

 2. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษามีข้อเสนอแนะ คือ ควรมี

สถานประกอบการมาให้คำปรึกษาแนะนำที่หลากหลาย และมีจำนวนมากกว่านี้ทั้งภาครัฐและเอกชน และมี

ความชัดเจนเรื่องทุน 

 3. ผลการเสนอแผนทำแผนพัฒนาการให้บริการด้าน กิจกรรมและการบริการนักศึกษา ให้ที่ประชุม

รับทราบพร้อมให้ข้อเสนอแนะได้รับการเสนอแนะจากสโมสรนักศึกษาให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ควรให้สโมสร

นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมมากข้ึน 

โดยได้ร่วมกันจัดทำเป็นแผนพัฒนาการให้บริการด้านกิจกรรมและการบริการ นักศึกษาประจำปีการศึกษา 

2562 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. จัดให้อาจารย์ทีปรึกษาพบกับนักศึกษาตั้งแต่วันปฐมนิเทศเพ่ือทำความรู้จัก และ สร้างความคุ้นเคยตั้งแต่

แรกเช้า 

2. ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและศิษย์เก่ามาร่วมงาน Job fair ให้มาก และหลากหลาย และมีการ

สัมมนาและให้คำปรึกษาเรื่องการรับทุนใช้ทุนให้ชัดเจน 

3. ในปีการศึกษา 2562 คณะจะยังคงจัดกิจกรรม Job fair และพบศิษย์เก่า และทำทะเบียนประวัติชองศิษย์

เก่าและสถานประกอบการให้สามารถสืบค้นข้อมูลและ ประสานงาบได้สะดวกและเป็นประโยชน์ โดยในปี

การศึกษา 2562 คณะได้ดำเนินการตามแผนดังกล่าว ดังนี้ 

1. มีการแนะนำอาจารย์ทีปรึกษาและสร้างกลุ่มไลน์เพ่ือประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษา (1.5-5.4) 

2. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนักศึกษาจ้างงานไปยังสาขาวิชาต่างๆ และ ประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Facebook ของคณะ และสโมสรนักศึกษาเพ่ือให้ข่าวสาร สามารถส่งไปยังนักศึกษาได้อย่างทั่วถึงมากข้ึน 

 

 


